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       เริ่มการประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 วันนี้ ( 11 ธันวาคม  ๒๕๖๗ )  นายวโรดม  ส าโรงพล   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล และเลขานุการ
สภาเทศบาลได้ตรวจสอบแล้วสมาชิกทุกคนมาครบองค์ประชุม  ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้า
ประชุม เมื่อได้เวลา ๑๐.๐๐น. เลขานุการสภาเทศบาล ได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูป เทียน บูชาพระ
รัตนตรัย เสร็จแล้ว ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้จัดระเบียบวาระการประชุมเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้.- 

ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ในระเบียบวาระนี้  กระผมมีเรื่องที่

จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  - สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  ก าหนดจัดประชุม

และการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่  
๑/๒๕๖๘  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๘  ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)  ถนนมิตรภาพ  ต าบล
เมืองเก่า  อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิก
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว   

ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๗ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๖๗  เวลา 
๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย 

นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ กระผมขอให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาว่าถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่ หรือมีส่วนใดจะแก้ไข  เพิ่มเติมใด ๆ หรือไม่   

ที่ประชุม : ไม่มี 
นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอ

ความเห็น  กระผมขอมติทีป่ระชุม  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วและมีมติรับรอง

รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ ๓    กระทู้ถาม 
นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ ในระเบียบวาระนี้ไม่มีผู้เสนอกระทู้

ถาม  กระผมจึงขอผ่านระเบียบวาระนี้ครับ  
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี ๔... 
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ระเบียบวาระที่ ๔                    : เรื่องที่เสนอใหม่ 
            ๔.๑.  ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๘  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖  ข้อ ๙๗  จ านวน  ๑๐ โครงการ  
งบประมาณ ๒,๕๘๕,๗๐๐.- บาท  

นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ ในระเบียบวาระนี้ ขอ เชิญ 
นายกเทศมนตรีชี้แจงต่อสมาชิกสภาเทศบาล ทราบ 

นายนิกร  เทศต้อม : นายกเทศมนตรี / เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เปือยน้อย กระผมนายนิกร  เทศต้อม  นายกเทศมนตรี  กระผมขออนุมัติ
จ่ า ย เ งิ นสะสม  ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๘   ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖  ข้อ 
๙๗  จ านวน  ๑๐ โครงการ  งบประมาณ ๒,๕๘๕,๗๐๐.- บาท ซึ่งมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้     

       หลักการ 
    ด้วยเทศบาลต าบลเปือยน้อย  มีความจ าเป็นในการบริหาร

งบประมาณ  ซึ่งมีไม่เพียงพอในการใช้จ่าย  ตามหมวดรายจ่ายต่างๆ  แต่มี
ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายในการบริหารภายในองค์กร  ตลอดจนสนองความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลเปือยน้อย  เป็นไปตามแนว
ทางการพัฒนาเทศบาลที่ได้ก าหนดไว้  วงเงินงบประมาณ  ๒,๕๘๕,๗๐๐.-
บาท 

       เหตุผล 
    เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการ

คมนาคมขนส่ง  การสัญจรไปมา  การขนส่งสินค้า พืชผลทางการเกษตรของ
เกษตรกรในเขตเทศบาล และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้วางแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๗   จึงขออนุมัติ
จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติ   จ านวน ๑๐ โครงการงบประมาณ ๒,๕๘๕,๗๐๐.- บาท 
ดังต่อไปนี้ 

   ๔.๑.๑ โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร สายวัดป่านาล้อมถึง
ห้วยล าพังชู บ้านหัวขัว หมู่ที่ 7 ต าบลเปือยน้อย  อ าเภอเปือยน้อย  จังหวัด
ขอนแก่น  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร  ความหนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  ๒,๑๐๐ ตาราง 
 

 
 

/เมตร โดยด าเนินการ… 
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 เมตร โดยด าเนินการเกรดปรับเกลี่ยเรียบ  ก่อสร้างตามรูปแบบ  รูปรายการ 
เทศบาลต าบลเปือยน้อย ก าหนด   ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/๒๕66 ของเทศบาลต าบลเปือยน้อย 
หน้า 25 ข้อ 21  งบประมาณจ านวน  ๖๒,๗00   บาท 

  ๔.๑.๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยโพธิ์ทอง บ้านหัวฝาย หมู่
ที่ ๓ ต าบลเปือยน้อย อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น เพ่ือก่อสร้างถนน 
คสล. สายซอยโพธิ์  บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ ๓  ต าบลเปือยน้อย อ าเภอเปือยน้อย  
ขนาดผิวจราจร  กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว  ๑๕๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐  เมตร  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน  ถนน คสล.ใน
หมู่บ้าน  เทศบาลต าบลเปือยน้อย  ปรับปรุงจากแบบมาตรฐาน  อปท.๒๕๕๒ 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕6
๗ ของเทศบาลต าบลเปือยน้อย หน้า ๕  ข้อ 1 งบประมาณ จ านวน 
๓๘๒,๐๐๐   บาท 

  ๔.๑.๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านขอนแก่นน้อย  ถึง วัดป่า
นาล้อม  บ้านขอนแก่นน้อย  หมู่ที่ ๕  ต าบลเปือยน้อย อ าเภอเปือยน้อย  
จังหวัดขอนแก่น  ขนาดผิวจราจร  กว้าง ๔  เมตร  ยาว ๑๙๐ เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐  เมตร  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน  ถนน คสล.ใน
หมู่บ้าน  เทศบาลต าบลเปือยน้อย  ปรับปรุงจากแบบมาตรฐาน  อปท.๒๕๕๒  
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเตมิ  ครั้งที่ 1/๒๕
6๗ ของเทศบาลต าบลเปือยน้อย หน้า ๑๐ ข้อ ๓ งบประมาณ จ านวน 
๔๘๓,๐๐๐   บาท 

  ๔.๑.๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังสวนรักรีสอร์ท  ไป วัดป่า
โนนเมือง  บ้านหัวขัว  หมู่ที่ ๑ ต าบลเปือยน้อย อ าเภอเปือยน้อย  จังหวัด
ขอนแก่น  ขนาดผิวจราจร  กว้าง ๔  เมตร  ยาว 192 เมตร  หนา ๐.๑๕ 
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  768 ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐  เมตร  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน  ถนน คสล.
ในหมู่บ้าน  เทศบาลต าบลเปือยน้อย  ปรับปรุงจากแบบมาตรฐาน  อปท.
๒๕๕ ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 
1/๒๕6๗ ของเทศบาลต าบลเปือยน้อย หน้า 11 ข้อ 4 งบประมาณ จ านวน  
๔๘๙,000   บาท 

  ๔.๑.๕ โครงการปรับปรุงระบบจ าหน่ายน้ าประปาบาดาล  บ้านเปือย
น้อย หมู่ที่ ๒ ต าบลเปือยน้อย  อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น  โดย
ด าเนินการวางท่อ PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว  ชั้น 8.5  เพ่ือขยาย 
 

/ระบบจ าหน่าย... 
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 ระบบจ าหน่ายน้ าประปาบาดาล  ระยะทางรวม  1,500  เมตร ปรากฏตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๒/๒๕6๗ ของ
เทศบาลต าบลเปือยน้อย หน้า 4  ข้อ 4  งบประมาณ จ านวน ๒00,000   
บาท 

  ๔.๑.๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านขอนแก่นน้อย  หมู่ที่ ๕  
ต าบลเปือยน้อย อ าเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น ถึงบ้านโนนแร่   ต าบล
ปอพาน อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม    ขนาดผิวจราจร กว้าง  4  
เมตร  ยาว 86 เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 344 ตาราง
เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐  เมตร  ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน  ถนน คสล.ในหมู่บ้าน  เทศบาลต าบลเปือยน้อย  ปรับปรุงจาก
แบบมาตรฐาน  อปท.๒๕๕๒   ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๒/๒๕6๗ ของเทศบาลต าบลเปือยน้อย หน้า 6 ข้อ 
1  งบประมาณ จ านวน  2๒๑,000 บาท 

  ๔.๑.๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดป่านาล้อมลงห้วยล าพังชู  
บ้านหัวขัว  หมู่ที่ ๗  ต าบลเปือยน้อย  อ าเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร  ยาว 105  เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 367.50  ตารางเมตร   ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
๐.๐๐ - ๐.๕๐  เมตร  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน  ถนน คสล.ในหมู่บ้าน  
เทศบาลต าบลเปือยน้อย  ปรับปรุงจากแบบมาตรฐาน  อปท.๒๕๕๒   ปรากฎ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๒/๒๕6๗ 
ของเทศบาลต าบลเปือยน้อย หน้า 9 ข้อ 4   งบประมาณ จ านวน  2๓๖,
000   บาท 

  ๔.๑.๘ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเทศบาลพัฒนาเชื่อมถนน
ทางเข้าโรงเรียนบ้านวังหิน – เก่าค้อบ้านวังหิน  หมู่ที่ 2  ต าบลสระแก้ว  
อ าเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร  ยาว 43  
เมตร  หนา ๐.07 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 215 ตารางเมตร  ก่อสร้าง
ตามแบบเทศบาลต าบลเปือยน้อยก าหนด  ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๒/๒๕6๗ ของเทศบาลต าบลเปือย
น้อย หน้า 10 ข้อ 5 งบประมาณ จ านวน ๖๓,000   บาท 

  ๔.๑.๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบศาลปู่ตาน า
มะโฮง  บ้านวังหิน   หมู่ที่ 2ต าบลสระแก้ว  อ าเภอเปือยน้อย  จังหวัด
ขอนแก่น   จ านวน 2  ช่วง   

    -  ช่วงที่ 1 ถมดิน ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  92  เมตร  หนา 
1.50  เมตร  พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4  เมตร  ยาว 92  เมตร  หนา ๐.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 368   
 

/ตารางเมตร... 



- ๗ - 
 

 ตารางเมตร   ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐  เมตร  ก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน  ถนน คสล.ในหมู่บ้าน  เทศบาลต าบลเปือยน้อย  ปรับปรุง
จากแบบมาตรฐาน  อปท.๒๕๕๒   ปรากฎตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕6๗ ของเทศบาลต าบลเปือยน้อย หน้า  
๗ ข้อ ๒  งบประมาณ จ านวน  ๓๑๗,000   บาท 

  ๔.๑.๑๐ โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางเชื่อมเข้าหมู่บ้านหนองบัว
น้อย  หมู่ที่ 4  ต าบลสระแก้ว  อ าเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว  50   เมตร  หนา ๐.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 200 ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลเปือยน้อย
ก าหนด  ปรากฎตามแผนพัฒนาเทศบาล แก้ไข ครั้งที่ 2/๒๕67 หน้า 1๑ 
ข้อ ๓   งบประมาณ จ านวน 1๓๒,000   บาท 

นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ในล าดับถัดไป ขอเชิญฝ่ายเลขา ฯ  ได้
ชี้แจง ระเบียบ  กฎหมาย  และข้อมูลอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ให้กับท่านสมาชิก  
เพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณา ครับ 

นายวโรดม  ส าโรงพล : เลขานุการสภาเทศบาล / เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลและ
คณะผู้บริหาร ทุกท่าน  กระผม นายวโรดม  ส าโรงพล  เลขานุการสภาเทศบาล  
ขอเรียนชี้แจงระเบียบ กฎหมาย  และข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องดังนี้ 

  ๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

   (๑) ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นคา่ครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

   (๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  และเทศบาลนคร  ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าสิบ
ล้านบาท  เทศบาลเมือง  เทศบาลต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  ต้อง
มีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าห้าล้านบาท 

   (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 

 
/กรณี... 



- ๘ - 
 

   กรณี ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว  หากใน
ภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดหา
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่  โดยน าเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เหลือได้ 

   ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึง
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะ
ยาว 

  ๒) รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ ณ  วันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๗ 

   เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้  ณ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๗  จ านวน ๕๙,๔๙๒,๐๑๔.๖๕ บาท 

   หัก  เงินส ารองตามระเบียบฯ (๕,๔๐๓,๓๐๑.๘๖ บาท)  และเงิน
สะสมคงเหลือขั้นต่ าตามระเบียบฯ (๘,๘๖๕,๐๐๐. - บาท)  จ านวน 
๑๔,๒๖๘,๓๐๑.๘๖ บาท  คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่
น าไปใช้ได้หลังหักส ารองตามระเบียบฯ จ านวน ๔๕,๒๒๓,๗๑๓.๗๙ บาท 

  หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วปีปัจจุบัน  จ านวน ๑๗,๙๘๕,๙๖๕.- 
บาท  คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้  ณ วันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๗  จ านวน  ๒๗,๒๓๗,๗๔๘.๗๙  

นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
ความเห็น  หรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

ที่ประชุม : ไม่มี 
นายสุพันธ์  แทนซิน    : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอ

ความเห็น  หรือมีข้อซักถาม  กระผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม :เห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุพันธ์  แทนซิน ประธานสภา) 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ  
นายสุพันธ์  แทนซิน   :ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ ในระเบียบวาระนี้มีท่านสมาชิกท่านใด

มีเรื่องจะเสนอหรือไม ่
นายสุรชัย  พรมมา :สมาชิกสภาเทศบาล/ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลทุกท่าน กระผมนายสุรชัย  พรมมา สมาชิกสภาเทศบาล กระผมมี
เรื่องเสนอเพ่ิมเติมในวาระอ่ืนๆ ดังนี้ครับ  1.เรื่องรถบรรทุกปูนซีแพค ที่วิ่งใน
การรับเหมาก่อสร้าง ที่วิ่งงานสายหมู่บ้านวังหิน-ห้วยแร่ ได้สร้างมลพิษให้กับ
ชุมชนหมู่บ้าน โดยได้ท าหินและปูนหล่นร่วงถนนท าให้อาจเกิดอันตรายกับ 
ประชาชน  จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้บริหารช่วยออกหนังสือ
เตือน หรือหามาตรการป้องกันดูแลประชาชนและแจ้งให้ผู้รับเหมางาน
เหล่านี้ได้ทราบด้วยครับผม เรื่องที่ 2.ถนนบริเวณที่นาคุณพ่อสว่าง น้อยล า 
จากไปรษณีย์-โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นจากการเก็บเกี่นวข้าว 
 

/แล้ว ก็อยาก… 



- ๙ - 
 

 แล้ว ก็อยากฝากผู้บริหารน าโดยท่านนายกเทศมนตรีและท่านท่านรองนายก
ฯช่วยดูแลปรังปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรด้วยความปลอดภัย
ครับ เรื่องที่3.โครงการที่สภาอนุมัติจ่ายเงินสะสมเมื่อครั้งที่ประชุมผ่านไป
แล้ว ยังเหลือโครงการติดค้างที่ยังไม่ได้ลงมือท า เช่น ประตูโรงเรียนอนุบาล
เทศบาล ประตูโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายทอง ประตูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนเหลื่อม และก าแพงเตาเผาขยะ ไม่ทราบว่าทางคณะผู้บริหารได้
ด าเนินการจัดท าหรือยัง หรืออยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว ก็อยากจะฝากท่าน
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ได้ด าเนินการด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายเสวตร  หล้ากันหา :สมาชิกสภาเทศบาล/ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน กระผมนายเสวตร  หล้ากันหา สมาชิกสภาเทศบาล กระผม
มีเรื่องเสนอเพ่ิมเติมในวาระอ่ืนๆ ดังนี้ครับกระผมมีเรื่องอยากจะสอบถามใน
เรื่องของการก่อสร้างอาคารเทศบาลต าบลเปือยน้อยหลังใหม่ที่จะมีการ
ก่อสร้าง ว่าได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว หรือติดขัดตรงส่วนไหน 
เพราะทางสภา ก็อนุมัติเงินในการก่อสร้างไปแล้ว จึงอยากจะเรียนถามท่าน
นายกเทศมนตรี ถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการนี้ครับ ขอบคุณครับ  

นายนิกร  เทศต้อม : นายกเทศมนตรี/เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่าน กระผม นายนิกร เทศต้อม นายกเทศมนตรีต าบลเปือยน้อย กระผม
ขอน าเรียนท่านสมาชิกสอบถามมาดังนี้ เรื่องของรถเทปูนที่ท าปูนและหิน
หล่นลงถนนท าให้พ่ีน้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทางคณะผู้บริหารก็
จะจัดการให้โดยเร็ว โดยจะท าหนังสือแจ้งถึงทางผู้รับเหมาก่อสร้างให้
เข้มงวดในการขนส่งปูนให้ระมัดระวังให้รัดกุมกว่านี้ครับ ส่วนในเรื่องถนนนา
พ่อ สว่าง น้อยล า นั้น กระผมก็จะมอบหมายให้ท่านเลขาและเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องไปปรับปรุงให้ครับ ในเรื่องของโครงการที่คงเหลือยังไม่มีการจัดท า
และก่อสร้างนั้น ทางคณะผู้บริหารก็ก าลังด าเนินการจัดหาผู้มารับเหมา
โครงการนั้นๆอยู่ครับ สือเนื่องจากบางโครงการนั้น ก็ค่อนข้างหาคนมา
รับเหมายากครับ ไม่มีคนเข้ามารับงานครับ และเรื่องของงานก่อสร้างอาคาร
เทศบาลหลังใหม่ผมก็จะมอบหมายให้ นายสุรนาท ทองท ามา ผู้อ านวยการ
กองช่าง เป็นผู้ตอบข้อซักถามของสมาชิกและอธิบายในโครงการนี้ครับ เชิญ
ครับ 

นายสุรนาท ทองท ามา : ผู้อ านวยการกองช่าง/ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน กระผมนายสุรนาท ทองท ามา ผู้อ านวยการกองช่าง กระผม
ขอแจ้งรายละเอียดในการจ่ายเงินสะสมที่สภาได้อนุมัติเมื่อครั้งประชุมคราที่
แล้วนั้น คือการโครงการก่อสร้างประตูรั้วโรงเรียนอนุบาลและประตูโรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการก่อสร้างอาคารเทศบาลหลังใหม่นั้น ในตอนนี้เรา
ก็จัดท า ทีโออาประกวดราคา และอยู่ในช่วงจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว ผลคือไม่มีผู้ 
 

 
/เข้ามาเสนอ... 



- ๑๐ - 
 

 เข้ามาเสนอราคารับเหมาก่อสร้างจนท าให้การจัดซื้อจัดจ้างนั้นตกไป  และก็
จะรอท าการจัดซื้อจัดจ้างในรอบใหม่ครับ ถ้ายังไม่มีผู้มารับเหมาตามระเบียบ
แล้วเราก็จะใช้วิธีคัดเลือกผู้รับเหมาเข้ามารับงานต่อไปตามล าดับครับ กระผม
จึงอยากน าเรียนให้สภาทราบเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุพันธ์  แทนซิน   :ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ ในระเบียบวาระนี้มีท่านสมาชิกท่านใด
มีเรื่องจะเสนอหรือไม่ 

นายสุรชัย  พรมมา :สมาชิกสภาเทศบาล/ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน กระผมนายสุรชัย  พรมมา สมาชิกสภาเทศบาล กระผมมีเรื่อง
เสนอเพ่ิมเติมอีกดังนี้ครับ  ในการก่อสร้างประตูรั้วโรงเรียนและประตูศูนย์เด็ก
เล็ก กระผมขอเสนอว่าถ้ามันมีรายละเอียดในการจัดท าหรือหาผู้รับเหมายาก 
เราก็ควรปรับแก้ลดสเปคงานลงอีกเพ่ือเราจะได้หาทีมช่างมารับงานได้ครับ จึง
อยากฝากทางคณะผู้บริหารได้ช่วยพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสุพันธ์  แทนซิน       :ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
เรื่องใดอีกหรือไม่  

นายรัฐพงษ์  ปะทะกะ :สมาชิกสภาเทศบาล/เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน กระผมนายรัฐพงษ์  ปะทะกะ สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่อง
น าเสนอดังนี้ครับ ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้มอบหมายให้กับผมเป็นตัวแทน
เรียนปรึกษากับท่านนายกและท่านปลัดเทศบาล ในเรื่องของการก่อสร้างและ
การจัดท าโครงการต่างๆที่สภาอนุมัติไปแล้วนั้น  ทางท่านนายกเทศมนตรีและ
คณะผู้บริหารก็ได้รับปากว่าจะจัดการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด  กระผมในนาม
ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย  จึงขอขอบคุณท่านนายกและท่าน
ปลัดเทศบาลและคณะผู้บริหาร มา ณ โอกาสนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุพันธ์  แทนซิน       :ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
เรื่องใดอีกหรือไม่  

ส.ต.ท.บัญชา  คงนวนอินทร์ :ปลัดเทศบาล/ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
คณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน กระผม สิบต ารวจโทบัญชา  คงนวนอินทร์
ปลัดเทศบาล ก่อนอ่ืนกระผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้
กรุณาเห็นชอบและอนุมัติโครงการต่างๆ ครับ ส่วนในเรื่องของโครงการต่างๆที่
มีระเบียบกฎหมายมีมติออกมา  กระผมก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้เพ่ือทราบ
ร่วมกันถึงหลักการปฎิบัติเพราะทุกอย่างต้องท าไปตามข้ันตอน และส่วนของ
กองช่าง ก็อยากจะฝากถึงรายละเอียดในการจัดท าโครงการเพราะเราได้
รายละเอียดแบบแปลนมาแล้ว  ก็อยากจะให้รวบรวมให้พร้อมที่จะด าเนินการ
ต่อไป  และส่วนของทางเจ้าหน้าที่เลขาสภาเทศบาลและทีมงาน ก็อยากจะฝาก
ในส่วนของการจัดท ารายงานการประชุมสภาในแต่ละสมัยเร่งจัดท าให้เรียบร้อย
และพร้อมส่งมอบให้งานกองคลังและทางเจ้าหน้าที่พัสดุจะได้จัดซื้อจัดจ้าง
ต่อไป ถ้าทุกส่วนงานท าตามขั้นตอนเราก็จะสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
 

/และสามารถ... 
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